



สาร อสส.

ปัญหาาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเกิดขึ้นคู่กับภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งความรุนแรงมากน้อยต่างกันตามภาวะกลไกตลาดในช่วงเวลานั้น ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปัญหานี้ได้ปรากฏชัด โดยเกิดขึ้นกับข้าวพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิราคาได้ตกลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในรอบ ๑๐ ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญและหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม จึงมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ต่อเนื่องไปถึงการแก้ปัญหาในระยะยาว

กลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ คือ สหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อชะลอปริมาณข้าวหน้าปีในฤดูการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ที่จะเริ่มออกมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งเป้าหมายการรวบรวมผลผลิตเข้าสู่ระบบสหกรณ์ในฤดูกาลนี้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖ ล้านตัน ข้าวเปลือกที่ถูกรวบรวมจะเก็บรักษาไว้รอการจำหน่าย บางส่วนจะคัดแยกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพโดยโรงสีของสหกรณ์ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งขยายตลาดข้าวสารของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยได้ประสานกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเปิดจุดจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ส่งถึงมือผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกอีกจำนวน ๑๐ จุด ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข บริษัททิพยประกันภัย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๓๓ แห่ง มีโรงสีข้าวของตนเอง มีกำลังการผลิตข้าวสารรวมวันละประมาณ ๕,๔๖๔ ตัน โดยเป็นโรงสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จำนวน ๓๕ แห่ง และมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพสามารถผลิตข้าวสารบรรจุถุงพร้อมจำหน่ายจำนวน ๔๗ แห่ง กำลังการผลิตข้าวสารพร้อมจำหน่ายวันละประมาณ

๒,๑๗๐ ตัน ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคได้ หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายข้าวสารออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมากการแก้ปัญหาาราคาข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและประสบผลสำเร็จแล้วหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่นการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องอบความชื้นไปใช้ในกลุ่มสมาชิก ซึ่งนอกจากลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเพิ่มราคาข้าวอีกด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติโดยดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหากสมาชิกเข้มแข็งสหกรณ์ก็จะเข้มแข็งด้วย และจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา ทั้งงานตามภารกิจและงานตามนโยบายถือว่าประสบความสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยยึดถือการสร้าง 4 Smart คือ 1. Smart Business การสร้างธุรกิจสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ธุรกิจต้องเหมาะสมกับสหกรณ์ เข้ากับยุคสมัย และทำให้สหกรณ์สามารถอยู่ได้ 2. Smart Coop ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ 3. Smart Network การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะเข้มแข็งได้เครือข่ายต้องเข้มแข็ง เช่น เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อให้การทำธุรกิจของสหกรณ์ครบวงจร และ 4. Smart Officer การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ที่ทันสมัย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดหลักสูตรการอบรมกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ทำให้สมาชิกมีองค์ความรู้ มีการถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความรู้ทัดเทียมและทันสมัย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์สู่การเป็น Smart Members เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข ซึ่งถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอีกด้วย

ว.วิโรจน์รุ่ง

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พฤศจิกายน ๒๕๕๙